

# แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ “THE ONE 2015” เวที เพื่อสาวสองทุกคน



เปิดตัวอย่างคึกคัก กับการประกวดสุดสร้างสรรค์ THE ONE Miss Teen Beauty Queen 2015 เวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนชายใจหญิงได้เพิ่มทักษะและเรียนรู้ที่จะเป็นตัวเองอย่างมีคุณภาพ สามารถสร้างประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างได้ทั้งในวันนี้และในอนาคต งานนี้เกิดขึ้นจากไอเดียของผู้จัดงานสาวคนดังผู้เป็นแม่งานในกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ของคนไทยในประชาคมอังกฤษ ธานีป เกตุชาติ ธาร์ลอน ที่ต้องการสร้างประสบการณ์และแบ่งปันความรู้ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานให้แก่เยาวชนสาวประเภทสองในสังคมไทย ให้ได้เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้วิถีคิด และการวางตัวที่เหมาะสม รวมถึงได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ โดยได้เหล่าคณะกรรมการผู้คร่ำหวอดในสายงานประกวดและเพื่อนพ้องในวงการ อาทิ อนุรี อนิลบล กรรมการบริหารสถาบันสอนแต่งหน้า MTI อาจารย์เคท คริ่งพิบูลย์ นักวิชาการและนักวิจัยด้านความหลากหลายทางเพศ โกโก้ กกกร เบญจาทิกุล นักแสดงจากสตรีเหล็ก ซารินา ไทย นางแบบสาวประเภทสองเวทีระดับโลก มาร่วมสร้างสีสัน พร้อมแชร์ประสบการณ์ในครั้งวัยเยาว์จนสามารถก้าวเข้ามาสู่จุดที่ตนเองตั้งใจมุ่งหวังและเป็นที่ยอมรับได้อย่างภาคภูมิใจ ณ โรงแรมดิเอทส์ ลุมพินี เมื่อเร็วๆ นี้

ธานีป เกตุชาติ ธาร์ลอน ผู้จัดงานประกวด THE ONE 2015 กล่าวว่า “ในสมัยที่เป็นเด็ก สังคมยังไม่เปิดกว้างเรื่องของเพศที่สาม ทำให้ต้องต่อสู้และพิสูจน์ตัวเองอย่างยากลำบาก จึงอยากแชร์ประสบการณ์ที่พี่ได้ประสบมาเองและพบเห็นจากเพื่อนพี่น้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เด็กรุ่นใหม่ได้เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้วิถีคิด การวางตัวที่เหมาะสม จึงอยากให้เวที THE ONE เป็นหนึ่งในเวทีที่ส่งมอบโอกาสในการสร้างสรรค์และพัฒนาจุดยืนของตัวเอง เพื่อแสดงความสามารถของเยาวชนเพศที่สามให้เป็นที่ยอมรับในสังคม”

อาจารย์เคท คริ่งพิบูลย์ บุคคลในแวดวงวิชาการผู้เคลื่อนไหวด้านสิทธิความเท่าเทียมของเพศที่สาม กล่าวว่า “สาวประเภทสองในสังคมไทยถึงแม้จะเปิดกว้างมากขึ้น แต่ก็ยังมีในอีกหลายบทบาทที่ยังถูกปิดกั้นหรือเลือกปฏิบัติโดยใช้เรื่องเพศมาแบ่งแยกซึ่งนั่นทำให้บุคคลเพศที่สามต้องออกมาเรียกร้องผ่านวิธีการต่างๆ และเวทีการประกวดก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ ศักยภาพและตัวตนของเราให้เป็นที่ยอมรับอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ความกล้า ความมุ่งมั่นและความตั้งใจเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเพศไม่สามารถนำมาใช้แบ่งแยกฐานะหรือบทบาทหน้าที่การทำงานในสังคมได้”

ซารินา ไทย นางแบบสาวประเภทสองผู้โด่งดังระดับโลกยังฝากถึงการประกวดครั้งสำคัญนี้ว่า “เวที THE ONE นี้

เป็นอีกเวทีที่ให้น้องๆ ได้พบเจอรุ่นพี่ที่สามารถแนะนำแนวทางในการก้าวไปสู่ความสำเร็จและเชื่อว่าน้องๆ ที่มีความเชื่อมั่น มีความตั้งใจก็สามารถมายืนอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จในแบบเดียวกันนี้ได้ และสำหรับน้องที่อยากทำตามความฝันไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรขอเพียงแค่เป็นตัวของตัวเอง มีบุคลิกภาพและคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเหมาะสม ที่สำคัญที่สุดคืออดทน มุ่งมั่นที่จะเดินไปสู่เป้าหมาย สักวันฝันนั้นก็จะจริงอย่างแน่นอนค่ะ”

สำหรับเยาวชนชายที่มีใจรักในความเป็นผู้หญิง อายุตั้งแต่ 15-18 ปี และได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองสามารถสมัครและสัมภาษณ์เพื่อร่วมการประกวด THE ONE Miss Teen Beauty Queen 2015 ในวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์ (ชอย3) รอบแสดงความสามารถจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 เพื่อคัดเลือกผู้เข้าประกวดจำนวน 30 ท่านเข้าร่วมทำกิจกรรมพัฒนาทักษะภายใต้แนวคิด “เป็นตัวของตัวเองมีคุณภาพ” ก่อนจะเข้าสู่รอบตัดสินในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ โรงละครอักษรรา คิง พาวเวอร์ ชอยรางน้ำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 570 3219 และ 083 089 9189 หรือ Facebook: THE ONE